



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๒๐ มูลค่าข่าว ๔๑๕,๔๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



อดีตข้าราชการครู... สู่เกษตรรอยสุข

รายการเด่น

จะมีสักกี่คนที่ได้ทำตามความฝันของตนเอง บางคนฝันยิ่งใหญ่ แต่อาจไปไม่ถึงสิ่งที่ฝัน ส่วนบางคนฝันเล็กๆ แต่สามารถสานฝันของตนเองได้สำเร็จ บางครั้งอาจมีอุปสรรคผ่านเข้ามา ทดสอบความแข็งแรง และความตั้งใจของเรา ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้น ไปจนถึงเป้าหมาย หรือความฝันที่เราตั้งการไว้หรือไม่?

เช่นเดียวกับเรื่องราวของอดีตข้าราชการครู ที่ตัดสินใจเดินตามความฝัน มุ่งมั่น ฝ่าฝันจนมาเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ "อาจารย์เกษม สมชาย" ที่ตัดสินใจมาทำตามความฝันที่นานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย และวันนี้เขาไม่เคยคิดที่จะหยุดอยู่แค่ความสำเร็จที่มี แต่กลับที่จะคอยเติมเต็มและเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ ไม่เพียงเพื่อให้ตัวเองเก่ง แต่เพื่อนำความรู้ที่มี มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว แต่วิญญาณของความเป็นครูที่ยังมีอยู่ในสายเลือด ทำให้ อ.เกษม มีใจจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้คนอื่นอยู่เสมอ ไม่เฉพาะชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลัง เพราะอาจารย์เห็นว่าเด็กคือ หลังและกำลังสำคัญของอนาคตของชาติ

ซึ่งสิ่งที่ อ.เกษมทำนั้นมีหลายอย่าง และทุกสิ่งทำที่นั่น อาจารย์ไม่เคยคิดเงินหรือหวังสิ่งใดตอบแทน ผู้ชายที่ใช้ชีวิตสวนกระแสสังคม เดินทางสู่ธรรมชาติ ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่แบบธรรมชาติ และสอนให้คนรุ่นใหม่รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รวมถึงรักษามรดกสายพันธุ์ไทยแท้ด้วย



อ.เกษม จบปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมเลย แต่เพราะ อ.เกษม เคยทำเกษตรอินทรีย์มาก่อน แล้วยังทำได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้แก่เกษตรกรชาวภูกระดึง

อ.เกษมมีการนำความรู้มาประยุกต์ปรับใช้ในการทำเกษตรกรรม เช่น การทำตะบันน้ำ และการทำเครื่องพ่นหมอกเพื่อรักษาอุณหภูมิของพื้นที่เพาะปลูก

โดยใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ตัดแปลงวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้อาจารย์ยังเลี้ยงม้าพันธุ์ไทยแท้กว่า 40 ตัว เพื่ออนุรักษ์ม้าไทยเอาไว้ ม้าที่เลี้ยงไว้ อ.เกษม ได้เปิดไร่ให้บุคคลทั่วไปเข้ามาขี่ม้าฟรีไม่คิดเงิน

นอกจากนี้ที่ไร่ของอาจารย์ยังเปิดสอนฟุตบอล สอนเด็กขี่ม้า ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ และที่น่ายกมาก ๆ คือ อ.เกษมจะคอยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ การเล่นเกมของเด็กๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาป่า การชี้ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี

ทุกวันนี้สิ่งที่ อ.เกษมทำนั้น ไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเอง แต่ทุกอย่างที่ทำคือทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อสังคม และเห็นสิ่งอื่นใดทำเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นลมหายใจของประเทศและของโลก

ติดตามเรื่องราวของอดีตข้าราชการครู ที่เดินตามความฝัน ทำในสิ่งที่รักจนประสบความสำเร็จ และมีความสุขได้ในรายการ แทนคุณแผ่นดิน ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคมนี้ เวลา 14.30-15.30 น. ทางช่อง NOW26 หรือรับชมออนไลน์ได้ที่ www.now26.tv